

Số: /UBND-LĐTBOXH

Tam Đường, ngày tháng năm 2024

V/v hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm
về công tác trẻ em năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 425/LĐTBOXH-PCTNXH-BVTE ngày 25/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm về công tác trẻ em năm 2024.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác trẻ em năm 2024, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch về công tác trẻ em của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện đã được phê duyệt, cụ thể như: Luật Trẻ em năm 2016; Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ, các văn bản có liên quan đến công tác trẻ em.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 và giải quyết các vấn đề về trẻ em tại địa phương. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện.

- Triển khai có hiệu quả pháp luật, chính sách về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đảm bảo trẻ em được hưởng đầy đủ các chính sách của nhà nước. Tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, kiểm soát, giảm số lượng trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích, bảo đảm việc phát hiện, phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có nguy cơ bị xâm hại và trẻ em bị xâm hại thực hiện việc chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa,...(ưu tiên chăm sóc thay thế tại môi trường gia đình cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt); Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hỗ trợ, can thiệp, xử lý các trường hợp trẻ em bị xâm hại (theo Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế hỗ trợ can thiệp, xử lý các trường hợp trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh Lai Châu).

- Tiếp tục thực hiện các nội dung đánh giá, xét duyệt, công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em theo quy định và báo cáo kết quả (nêu rõ kết quả đạt được, những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện) về UBND huyện (Qua phòng Lao động -Thương binh và Xã hội); nhân rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” gắn tiêu chí về thực hiện quyền trẻ em với đánh giá nông thôn mới, đô thị văn minh trong cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến từng địa bàn thôn, bản.

- Huy động mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch về trẻ em của địa phương; vận động và sử dụng hiệu quả minh bạch nguồn lực từ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho trẻ em, đặc biệt để hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em; ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em. Vận động sử dụng đúng mục đích có hiệu quả, minh bạch nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cho công tác trẻ em. Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em.

2. Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cho chính quyền các cấp, các tổ chức, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và trẻ em về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng, chống bạo lực trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; hỗ trợ và chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống để phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

3. Củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đơn đốc việc thực hiện chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu để cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại các xã, thị trấn theo chỉ đạo tại Công văn số 1121/UBND-LĐTĐXH ngày 11/8/2023 của UBND huyện; Triển khai thu thập chỉ tiêu thống kê, báo cáo theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTĐXH ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em.

4. Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề: “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, Tết Trung thu cho trẻ em và Diễn đàn trẻ em các cấp; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

5. Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện quyền trẻ em gắn với trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị về các hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật tác động đến trẻ em, đặc biệt người chưa thành niên lừa đảo trên mạng xã hội, các nội dung hướng dẫn trẻ em các hành vi bạo lực, không

an toàn về tính mạng, sức khỏe trên môi trường mạng. Thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình trẻ em, các vấn đề của trẻ em. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt là các vụ xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, đồng thời báo cáo nhanh các vụ việc trẻ em bị xâm hại, bạo lực về UBND huyện (qua phòng Lao động -Thương binh và Xã hội).

Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả công tác trẻ em 6 tháng trước ngày 10/5 và báo cáo năm 2024 trước ngày 10/11/2024, gửi về UBND huyện (*Qua phòng Lao động - TB&XH*) theo Đề cương và Biểu mẫu gửi kèm công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Vũ Xuân Thịnh